

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 29 พ.ย. 66

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ชกหลังข่าว (ไทยรัฐ 30 พ.ย. 2566 หน้า 7)
- ภาพข่าว: ฟันป่าต้นน้ำ (ประชาชาติธุรกิจ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2566 หน้า 14)
- 'ธรรมนัส' ยันสร้างอ่างฯ คลองลำรู่ใหญ่เพิ่มน้ำที่พังงา (แนวหน้า 29 พ.ย. 2566 หน้า 8)

ข่าวเว็บไซต์

- "พัชรวาท" จะลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พุ่งนี้

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 28 พ.ย. 2566

<https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231128111952933>

- มอดไม้รุกป่าสงวนด่านซ้าย ตัดโค่นต้นไม้ ปลุขยายพารากว่า 14 ไร่

ไทยเสรีนิวส์ 29 พฤศจิกายน 2023 <https://www.thaisaeree.news/323686/>

- เชียงใหม่ /จับลูกจ้าง อบต บุกรุกป่าเขาหน้าบาดาลทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขาย

thaireference 29 พฤศจิกายน 20231 <https://www.thaireference.com/เชียงใหม่-จับลูกจ้าง-อบ/>

- เครื่องซีพี เดินหน้า “สบชุ่น โมเดล” ฟันฟูป่าภาคเหนือ ในโครงการ “คืนป่าแลกอาชีพทางเลือก” ลดปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ใน จ.น่าน

ซีพี 28 พฤศจิกายน 2566 <https://www.wearecp.com/cpg-nan-28-11-2023/>



●● ชกหลังข่าวฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ●●...สมกับเป็นเจ้ากระทรวงทรัพยากรฯ (ทส.) ที่รณรงค์ให้ประชาชนลดขยะลดโลกร้อนในวันลอยกระทง “บั้งป๊อด” พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส. จึงปล่อยไอเดีย “กระทงน้ำแข็ง” ที่นำน้ำแข็งมาลอยกระทง พร้อมกับหลานคนโปรด “น้องกระรัต” ที่มาช่วย “คุณตาป๊อด” รณรงค์รักษ์โลกลอยกระทงปีหน้า เจ้ากระทรวงอื่นที่ยังใช้กระทงโฟมกันอยู่ จะนำไอเดียนี้อีกบ้าง “คุณตาของน้องกระรัต” คงยินดีและเป็นปลื้ม ●●...กรมป่าไม้ยุคคิดใหม่ทำใหม่ “สุรัชย์ อจลบุญ” อธิบดีเตรียมนำผลิตภัณฑ์หลากหลายจากเครือข่ายป่า

ชุมชนทั่วประเทศเข้าไปจำหน่ายในแพลตฟอร์ม LAZADA เพื่อเปิดตลาดของชาวบ้านให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น...ถือเป็นตัวช่วยใหม่ที่ทั้งสร้างป่ากันชนและสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ●●...ผลงานเข้าตารัฐบาลเต็มๆ กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ ที่เปิดบ้านโชว์ “รมต.ฝั่ง” สุกมาส อีสร์ภักดี รมว.อว. และ พญ.เพชรดาว โตะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. กับผลงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ตลาดโลกด้วยกลไกของอุทยานฯ และทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลในภูมิภาคอาเซียนและโลก ●● จนรัฐบาลต้องให้โฆษกฯออกมาแถลงข่าวว่าพร้อมผลักดันอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เต็มที่...คนที่ยิ้มไม่หุบคือ “ผอ.เอก” เอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กปว. สำนักปลัด อว. และ “ผอ.ต่อม” ทิพวัลย์ เวชการัตน์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทย์ ●●...ขอแสดงความยินดีกับ “ศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล” หญิงแกร่งแห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ลูกศิษย์ “หลวงพ่อเณร” พระเทพประสิทธิ์มณเฑียรเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ชั้น “ปทุมดิเรกคุณาภรณ์” ●●

ยาเขียว

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม-การตลาด

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน - อาทิตย์ 3 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5623

หน้า: 14(ขวา)

Col.Inch: 12.21

Ad Value: 16,483.50

PRValue (x3): 49,450.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: พื้นป่าต้นน้ำ



พื้นป่าต้นน้ำ - ดร.รัฐพล ฐระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานสร้างฝายชะลอน้ำ และทำแนวกันไฟป่า ในโครงการซีทีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี บัญชา ชาวเมืองน้อย ผอ.อาวุโส ซีทีเอฟ ถนนมพงษ์ สังข์รูป ผอ.ส่วนส่งเสริม การปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) พนักงานซีทีเอฟจิตอาสาและชุมชนต้อนรับ

'ธรรมนัส' ยันสร้างอ่างฯ คลองลำรู่ใหญ่เพิ่มน้ำที่พังงา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่ง จ.พังงา มีเนื้อที่ประมาณ 3,435,935 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร 1,086,345 ไร่ พื้นที่ป่า 1,181,655 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ 954,306 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ 213,629 ไร่ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แล้วทั้งหมด 179 โครงการ อาทิ ฝ่ายทดน้ำและอาคารอัดน้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับชาวพังงาได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 60,960 ไร่ แต่เนื่องจากจังหวัดพังงาไม่มีแหล่งเก็บน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งน้ำในลำน้ำจะแห้ง และในช่วงฤดูฝนมักเกิดน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน

สำหรับหนึ่งในแผนงานโครงการสำคัญในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง คือโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำรู่ใหญ่ ความจุสูงสุด 14.40 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2568-2571 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสนับสนุนในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง และ อ.ตะกั่วป่า และยังช่วยส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ในพื้นที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งน้ำให้กับฐานทัพท่าเรือและท่าเรือทับละมุ รวมถึงรองรับการเปิดสนามบินแห่งใหม่ของ จ.พังงา ด้วย



"พัชรวาท" จะลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พุ่งนี้

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 28 พ.ย. 2566 <https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231128111952933>

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พุ่งนี้ พร้อมรายงานความคืบหน้ามาตรการรับมือไฟป่า หมอกควันต่อนายกรัฐมนตรี

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จะรายงานสภาพปัญหาและมาตรการเชิงรุกที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเร่งดำเนินการให้ นายกรัฐมนตรีรับทราบระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในวันพรุ่งนี้ (29 พ.ย.66) โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ หลังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาลดพื้นที่การเผาไหม้ซ้ำซาก ในพื้นที่ 10 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่การเกษตรเผาไหม้ โดยตั้งเป้าลดพื้นที่ไฟไหม้ให้ได้ร้อยละ 50 จากปีนี้ พร้อมกำชับให้ตรึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและจัดระเบียบการเก็บหาของป่า ด้วยการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมดึงหมู่บ้านเครือข่ายดับไฟป่ามาร่วมดับไฟป่าด้วย โดยมีเป้าลดพื้นที่ไฟไหม้ลดลงร้อยละ 50 หากลดปัญหาการเผาป่า และไฟป่าลงได้จะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นกัน ทั้งนี้ มีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกคน เพราะจากข้อมูลพบ จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 มีเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประมาณ 424 เครือข่าย ในแต่ละปีจะมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเข้าร่วมดับไฟป่าจำนวนมาก เบื้องต้นกระทรวงทรัพยากรฯได้ขอรับการสนับสนุนผ้ากันไฟและสเปย์กันไฟจากภาคเอกชน เพื่อนำมาแจกจ่ายใช้ในภารกิจดับไฟป่า ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตของอาสาสมัครได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำในส่วนของ การแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนว่า ที่ผ่านมาได้ประสานประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันดำเนินยุทธศาสตร์ฟ้าใส ทั้ง สปป.ลาว และเมียนมา โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือกับ สปป.ลาว ในทุกมิติและตอบรับจะดำเนินยุทธศาสตร์ร่วมกันเป็นอย่างดี เพราะเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน



มอดไม้รุกป่าสงวนด้านซ้าย ตัดโค่นต้นไม้ ปลูกลายพารากว่า 14 ไร่

ไทยเสรีนิวส์ 29 พฤศจิกายน 2023 <https://www.thaisaeree.news/323686/>

กอ.รมน.จังหวัดเลย บูรณาการร่วมลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 ที่ บ.แก่วตา ม.6 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย พ.อ.อภิชาติ รานอก รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเลย บูรณาการร่วม หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย ฝ่ายปกครอง ตชด.247 อ.ด่านซ้าย และผู้นำท้องที่

ลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้อยู่ ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ เพื่อป้องกันและป้องปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรในพื้นที่ ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ได้ตรวจพบมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง ตัดโค่นต้นไม้ เพื่อปลูกลายพารา จำนวน 14 ไร่เศษ ทั้งนี้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย ได้ดำเนินการตรวจยึด และหาผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

บุญชู ศรีไตรภาพ จ.เลย



เชียงใหม่ /จับลูกจ้าง อบต บุกรุกป่าเจาะน้ำบาดาลทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขาย

thaireference 29 พฤศจิกายน 20231 <https://www.thaireference.com/เชียงใหม่-จับลูกจ้าง-อบ/>

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.4 บก.ปทส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธร ภาค 5 , เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 , เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบ่อหลวง , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.21 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ 3 ได้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่ง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หลัง พ.ต.อ.ศานนุพงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส.ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีบุคคลได้ทำการบุกรุกพื้นที่ป่าลัดเลาะเจาะน้ำบาดาลนำมาใช้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจำหน่าย จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารพบมีเครื่องจักรผลิตน้ำดื่มและมีการเจาะน้ำบาดาล ใกล้กันพบมีรถบรรทุกกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า สีขาว ทะเบียน ผจ 1286 เชียงใหม่ จอดอยู่ บนรถมีถังน้ำ ถังน้ำ ขวดบรรจุน้ำ และคนงาน 1 คนกำลังทำงานในโรงงานน้ำดื่ม จากการสอบสวนคนงานทราบว่าโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งนี้เป็นของ นางดวงเดือน (ปิดนามสกุล) ซึ่งเป็นลูกจ้าง อบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ฮอด เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานให้เจ้าตัวทราบจากการสอบสวนนางแสงเดือนทราบว่า โรงงานน้ำดื่มดังกล่าวได้เปิดกิจการมา 3 ปี ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพิกัดที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำดื่มพบว่าอยู่ในป่าสวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย รวมเนื้อที่ 2 งาน 40 ตารางวา

ขณะเดียวกันกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดได้ตรวจสอบบริเวณรอบๆโรงงานผลิตน้ำดื่มพบมีการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อผลิตน้ำดื่ม อยู่ใกล้กับห้องส้วม ซึ่งอาจจะมีการซึมมาจากห้องน้ำปนเปื้อนกับน้ำในบ่อบาดาล น่าเชื่อว่าน้ำดื่มซึ่งได้ผลิตจากโรงงานดังกล่าวนี้ น้ำไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ และไม่ได้มาตรฐาน และน้ำดื่มไม่มีเครื่องหมาย อย.อีกด้วย นอกจากนี้ทางโรงงานยังได้ใช้เครื่องซักผ้า ล้างทำความสะอาดขวดน้ำดื่มและฝาขวดน้ำ ทราบว่ามีการทำความสะอาดเพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น กรณีดังกล่าวต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำความผิดประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ , ครอบครองทำประโยชน์อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย

หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน , ประกอบ
กิจกรรมน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ แก่ นางดวงเดือน

ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดได้ตรวจสอบพื้นที่รอบๆโรงงานผลิตน้ำดื่มได้ยินเสียงเลื่อยยนต์ดังกึกก้องทั่วบริเวณ จึงลงพื้นที่
ตรวจสอบ พบชายคนหนึ่ง กำลังใช้เลื่อยโซยนต์ ตัดท่อนไม้ก่อ ใกล้กันพบ ไม้ก่อท่อน 10 ท่อน จึงได้เข้าไปสอบถามทราบชื่อ
นายวิรัตน์ อายุ 66 ปี จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในป่าสวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย จึงได้นำตัวนายวิรัตมา
สอบปากคำทราบว่า ตนได้นำเลื่อยยนต์มาตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตายเพื่อนำไปทำฟืน แต่จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบว่า
บริเวณดังกล่าวมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกสวนส้ม ซึ่งมีการต่อท่อน้ำบาดาลจากโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งดังกล่าวเพื่อใช้ในสวน
ส้ม ซึ่งจากการหาข้อมูลเชิงลึกทราบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวเพื่อนำไปขายต่อให้นายทุนอีกทอดหนึ่งเพื่อนำไป
ปลูกสวนส้ม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา ฐานทำไม้หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับ
อนุญาตฯ , มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามฯ , ฐาน “ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่ไม้
หวงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่กับนายวิรัตฯ ก่อนที่จะนำของกลางและผู้ต้องหาทั้งสองรายส่ง
พนักงานสอบสวน สภ.บ่อหลวงดำเนินคดีตามกฎหมาย



เครือข่ายซีพี เดินหน้า “สบซุ่น โมเดล” พื้นฟูป่าภาคเหนือ ในโครงการ “คืนป่าแลกอาชีพทางเลือก” ลดปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ใน จ.น่าน

ซีพี 28 พฤศจิกายน 2566 <https://www.wearecp.com/cpg-nan-28-11-2023/>

กว่า 7 ปี ที่เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นปัญหาและให้ความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับสภาวะฝุ่นควันทางอากาศ หรือ PM 2.5 โดยเข้าไปดำเนินงานด้านความยั่งยืน พื้นฟูป่าต้นน้ำสำคัญ 4 สาย ได้แก่ ปิง วัง ยม น่าน เกิดเป็นโครงการต่างๆ ผ่านความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยมีแนวคิดการยกระดับอาชีพชุมชนด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่เข้าไปดำเนินงานในภาคเหนือเป็นต้นแบบที่แรก คือ “สบซุ่น โมเดล” ในพื้นที่บ้านสบซุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

คุณพีโลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ที่เครือข่ายซีพีเข้าไปดำเนินการร่วมพัฒนาชุมชนในภาคเหนือ มี 3 เป้าหมาย คือ การพลิกฟื้นผืนป่ายกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อยอดสู่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนปลูกพืชมูลค่าสูง ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ กาแฟได้ร่มไม้ หรือกาแฟใต้ป่า และในปีนี้มีทดลองปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความต้องการของชาวบ้าน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลลัพธ์ที่ชุมชนได้รับเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งหมดนี้ ตบโจทย์เป้าหมายใหญ่คือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ลดปัญหาภูเขาหัวโล้น ลดฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศหรือ PM 2.5 ในภาคเหนือ ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย

โดยในปัจจุบัน การดำเนินโครงการ “สบซุ่น โมเดล” ดำเนินเข้าสู่เฟสที่ 2 มีเป้าหมายให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน โครงการสำคัญในการช่วยฟื้นฟูป่าที่เริ่มตั้งแต่ปี 2565 คือ โครงการสร้างความภาคภูมิใจแก่เกษตรกร “คืนป่าแลกอาชีพทางเลือก” โดยร่วมกับหน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ ส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาปลูกพืชมูลค่าสูงและใช้ที่ดินเหมาะสมอย่างเช่น “กาแฟใต้ร่มไม้ หรือกาแฟใต้ป่า” และไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านสบซุ่นแล้ว 2.5 ล้านบาท โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ทำการเกษตร ก็จะกลับคืนสภาพเป็นป่า ส่งผลให้พื้นที่ภูเขาหัวโล้นลดลง ปัญหาการเผาวัสดุทางการเกษตรก็จะลดลงตามไปด้วย โครงการดังกล่าวฯ

ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรบ้านสบซุ่นเป็นอย่างดี โดยเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 23 ครัวเรือน และคืนพื้นที่ทำเกษตรให้กลับมาเป็นป่าแล้ว 759 ไร่ สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 2,148 ไร่

คุณสงคราม รัตนศรีลา ประธานวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ บ้านสบซุ่น กล่าวว่า “...แต่เดิมหลายปีก่อนที่ซีพีเข้ามา ก็ปลูกข้าวโพดประมาณ 60 ไร่อยู่ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของราคาตลาดแต่ละปีที่ไม่แน่นอน ทำให้รายได้บางปีไม่เพียงพอ อีกทั้งใช้พื้นที่จำนวนมากในการปลูก ทำให้มีความยากลำบาก และเหนื่อยมาก การเผาก็มาก บางปีมีฝุ่นควันลอยค้ำรอบชุมชนร่วมเดือน เมื่อซีพีเข้ามาในหมู่บ้าน มาส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน และแนะนำพืชมูลค่าสูง และไม้ยืนต้นหลายชนิด ทั้งกาแป อะโวคาโด ยางพารา ยางนา ทำให้คนในชุมชนมีทางเลือกใหม่ หลายคนจึงได้ตัดสินใจร่วมโครงการฯ จนปัจจุบัน ชาวบ้านในชุมชนใช้พื้นที่ที่เคยปลูกข้าวโพดหลายไร่ มาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน นอกจากนี้ยังสนับสนุนไม้ผลเพิ่มเติมหลายชนิด ทั้งลองกอง มังคุด และเงาะ ทำให้ชาวบ้านอยากลองปลูกพืชชนิดใหม่ ซึ่งผลตอบรับดีมากที่ทดลองเข้าไปปลูกได้ร่มป่า เมื่อมีโครงการคืนป่าแลกอาชีพทางเลือก จึงตัดสินใจเข้าร่วมการคืนป่าร่วมกับซีพี มีผลมาจากความไวใจ เพราะซีพีเข้ามาอยู่ร่วมกับชุมชนมาหลายปีแล้ว และมั่นใจว่าซีพีจะช่วยให้ชาวบ้านและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งอาชีพ รายได้เพียงพอ ตลอดจนการมีป่าเพิ่มขึ้น จะทำให้ชุมชนมีร่มไม้ มีแหล่งน้ำใช้ และมีอากาศที่ดีขึ้นได้ในอนาคต...”